



# มนุษยศาสตร์

สร้างคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำความเจริญสู่ท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โทร. 036 - 411150 <http://human.tru.ac.th>

ฉบับต้อนรับปีม้า

ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 วันที่ 14 มกราคม 2557

เปิดศักราชใหม่ ต้อนรับปีใหม่ 2557 ขอให้บุคลากรทุกท่าน คึกครื้น คึกคัก ในการปฏิบัติภารกิจ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการจัด การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความก้าวหน้า ก้าวไกล ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของทุกท่านค่ะ

## แนะนำอาจารย์มาใหม่

ในปีการศึกษา 2556 เรามีโอกาสต้อนรับอาจารย์มาใหม่ 3 ท่าน มารู้จักกันที่ละท่านเลยคะ

ท่านแรก อ.จุฑามาศ พรรณสมัย หรือ อ.นุช เป็นชาว จ.สระบุรี เกิดเมื่อ 23 ธ.ค. 2508 การศึกษา ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูเทพสตรี ระดับปริญญาโท ศศ.ม. สาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง เคยเป็นอาจารย์พิเศษ ให้กับสาขา รปศ. ม.ราชภัฏเทพสตรี ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขา รปศ. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏเทพสตรีคะ

Ms.Fiona Chung เป็นชาวไอร์แลนด์ เกิดเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 1989 อายุ 24 ปี การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จาก Golway-Mayo Institute of Technology

Mr.Pierre Brunean เป็นชาวแคนาดา เกิดเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 1987 อายุ 26 ปี การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก Trinity Western University

## มอบทุนการศึกษา



ดร.กัญญา กองสูงเนิน และ Mr.John Edward Barndt มอบทุนให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการศึกษา จำนวน 5 ทุนๆละ 4,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท โดยงานกิจการนักศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกนศ.ที่มีความเหมาะสมเข้ารับทุนดังกล่าว ในโอกาสนี้คณะมนส. ขอขอบพระคุณในความเมตตาของทั้งสองท่านคะ

## นศ. ภาษาอังกฤษสร้างชื่อ



ดร.เกรียงไกร โยคง และ อ.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ในงานนิทรรศการวิชาการ ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10 ณ ม.ราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 56 โดยในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาของเรา ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ

1. นายสรวิชัย โสมดี นศ.สาขาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 และนายธนเดช นันโท นศ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหา ภาษาอังกฤษ
2. นายเทพดรุณ วุฒิวัดนะสกุล และ นายสุรเชษฐ์ เปาเส็ง นศ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชยในการ แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ

## ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอาเซียน



➡ เมื่อวันที่ 30 ต.ค. - 2 พ.ย. 56 ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม คณบดี นำทีม อาจารย์คณะมนส. ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ บรูไนดารุสซาลาม ประเทศ

บรรจุใน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย และมีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยด้วยค่ะ



➡ เมื่อวันที่ 16 – 18 ธ.ค.

56 ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม คณบดี นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา และผู้แทนสาขาวิชา ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

เรียนการสอน ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะ และมีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศมาเลเซีย

**กิจกรรมที่ผ่านมา**

➡ สวัสดิ์ปีใหม่ชาวเทศบาลฯ57



ในช่วงเทศกาลปีใหม่'57ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์ฯได้ส่งมอบความสุขให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้งเราก็ได้รับความสุขจากหน่วยงานต่างๆ ที่นำมามอบให้เช่นกัน

➡ ทำบุญปีใหม่...ต้อนรับปี嘛



เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 57 อ.บุญสนอง ภาคคำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

ใหม่ 2557 ณ สวนราชานุสรณ์ พร้อมกันนี้ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนในจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วย

**➡ปีใหม่ มนส.'57**

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ที่ผ่านมา คณะมนส. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับ



ปีใหม่ 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ประดิษฐ์ ทองคำ และ ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิด



งานและกล่าว อวยพรให้ชาวมนส. ภายในงานมีการบรรเลงกุ้เจิงโดย อ.เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ, การมอบรางวัลแสดงความยินดีแก่สาขาวิชาดีเด่นในด้านวิชาการและการประกัน



คุณภาพการศึกษาได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย และด้านบริการวิชาการสู่สังคม ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภอ.), การพูดคุยเรื่องงานวิจัยจาก อ.คมกริช บุญเขียว และอ.สุธิ นีวงศ์วัฒนากุล, การแนะนำบุคลากรมา

ใหม่ และมีการจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ บรรยากาศคึกคักไม่ตัวรอยยิ้มและความเป็นกันเอง

**มุขศิษย์เก่า มนส.**

\* ห้างหายไปนาน... วันนี้มาพร้อมความคิดถึง ศิษย์เก่า มนส. ทุกคน อีกไม่กี่วันคณะจะจัดโครงการประกวดศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.พ. 2557 ณ หอประชุม 2 ม.ราชภัฏเทพสตรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมการประกวดศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ที่ตื่นตา ตื่นใจ หลากหลายการแสดง

\* ศิษย์เก่าที่สนใจจะร่วมทัศนศึกษา ณ กรุงเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ประมาณเดือน พ.ค. 57 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.กัญญา กองสูงเนิน 092-254-7102 ค่ะ

\* สถานศึกษาแห่งใดมีความต้องการจะจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในหน่วยงาน หรือจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน โปรดติดต่อได้ที่ อ.ศศิวิมล สุทธิสาร โทร. 081-857-8853 ค่ะ

\* ผ่ากข่าวปชส. ได้โดยตรงที่ คุณระวีวรรณ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ เบอร์โทรศัพท์ 036 – 411150 หรือ E-mail: [aomammja@hotmail.com](mailto:aomammja@hotmail.com) จะดีไม่ลืมกัน พวกเรา ชาวสี่ชมพู ค่ะ

**คมคำ**

การฝึก "คิดบวก" ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเราว่า "ไม่มีปัญหา" แต่การ "คิดบวก" สอนให้เรามีความสุขได้ภายใต้ "ปัญหา" ที่มีอยู่

ผศ.สุวรรณ/ระวีวรรณ// บรรณาธิการ